
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา  สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

************************************* 
 

ผู้มาประชุม จำนวน   ๑๑   คน 
  ๑. นายประสงค์  หุ่นศรีงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
  ๒.  นายบุญลี   ไกยะวงศ์    รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๓.  นายสกล  อรมัง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๔.  นายอุ่น โยธิกุล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๕.  นายสมเกียรติ สิทธิพิสัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๖.  นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

๗. ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
๘.  นายสมัคร  กึ่งมาตย์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

  ๙.  ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๐.นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๑.นางสุดสวาท ทองจบ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
ผู้ไม่มาประชุม จำนวน   ๑   คน 
  ๑. นายจรัญ  ชมพูงาม    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  (ลากิจ) 
     
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   ๑๖ คน 
  ๑. นายเสถียร  สีสงค์    ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
๒. จ่าเอกประกอบ  ประดิษฐ์ศิลป์   รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
  ๓. นางรุ่งรัตน์  คงทัน    ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๔. นายเกริกฤทธิ์  มหัทธนะโชค    ผู้อำนวยการกองช่าง 
  ๕. จ่าเอกวีระพัฒน์  ฝ้ายขาว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
        รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  ๖. นางรัชวดี ฝ้ายขาว    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๗. นางสาวสาวิตรี  ภูมิมอญ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   

๘. นายสิทธิศักดิ์ คงชมชื่น    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๙. นางสุภาภรณ์ สุระอุดร    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๑๐. นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด   พนักงานจ้างทั่วไป 
  ๑๑. นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง   พนักงานจ้างทั่วไป 
  ๑๒. นางสาวพชรอาภา  แดนสีแก้ว  พนักงานจ้างทั่วไป 

๑๓. นายธนกฤต  เกลี้ยงไธสง   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

/ ๑๔. นางสมรรัตน์ ... 



 ๒ 
 
๑๔.นางสมรรัตน์ ภักตะภา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๕.นางสาวปรารถนา เรือชัย   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๖.นางสุภาวดี แสนชัยยา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย       
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - เรียนท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา
ญัตติของคณะผู้บริหารและหารือกิจการที่อ่ืนๆอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ต่อไปกระผมขอดำเนินการตามระเบียบ
วาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ๑.๑ ขอแจ้งที่ประชุมเรื่องการสูญเสีย พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่ งท่านได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่  ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และนายสงคราม  ลาชะเลา  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย พร้อมเชิญทุกท่านร่วมยืน
เพ่ือแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปของทั้งสองท่าน เป็นเวลา ๑ นาที  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
   

 ๑.๒ นายจรัญ ชมพูงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขออนุญาตลา
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๔) และเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑-๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – 
เดือน มีนาคม ๒๕๖๒) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ    
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

/ นายสกล  อรมัง ... 



 ๓ 
  
นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    
ประธานกรรมการฯ   กระผม นายสกล อรมัง พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ครั้งที่  ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒              
ได้ดำเนินการแก้ไขคำผิด และเพ่ิมเติมข้อความที่ตกหล่นเป็นอย่างดีทุกประการ แต่บางข้อความที่ขัดต่อกฎหมาย
คณะกรรมการไม่สามารถตัดออกได้  ในกรณีซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน ๒ ซุ้ม ซึ่งตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ติดตั้งจุดที่ ๑ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล
โพนพิสัย จุดที่ ๒ หน้าบ้านพักนายอำเภอหรือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย  มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯหลายท่านได้อภิปราย โดยปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้สั่งการกองช่าง
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง ๒ ซุ้ม โดยติดตั้งบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย และศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัยที่ได้เปิดใหม่  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ผิดจากมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมและ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจึงขอมติสภาขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังกล่าวให้ถูกต้องตามจริงก่อนจะลง
ชื่อรับรองรายงานการประชุม คือ ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ แห่ง คือ  จุดแรกที่หน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย จุดที่ ๒ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เพ่ือความสามัคคีปรองดอง  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง  ที่ได้แสดงความคิดเห็นในรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล 
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย          
อุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย กรณีติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  10 ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯเห็นชอบให้ติดตั้ ง ๒ แห่ ง คือ              
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย และหน้าบ้านพักนายอำเภอ หรือหน้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์   
เมืองโพนพิสัย ซึ่งเป็นเงื่อนไขในที่ประชุมสภาฯ กระผมในนามผู้อภิปรายรวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นด้วย           
แต่การแก้ไขรายงานการประชุมเราควรจะพิจารณาร่วมกันให้ดีที่สุด  ในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วถือว่าดีทุกอย่างแต่
อาจจะขัดจากมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ผมจึงขออนุญาตแก้ไขตามที่ได้ปรึกษากับท่านสกล อรมัง ว่าให้เพ่ิมเติม
รายงานการประชุม จากเดิมเพ่ิมเป็นติดตั้งที่หน้าบ้านพักนายอำเภอ หรือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมือง
โพนพิสัย หรือหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย เพ่ือสมาชิกจะได้ลงชื่อรับรองรายงานการประชุม  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  
 

ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ด.ต.ไพฑูรย์  
บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เห็นด้วยกับทั้งสองท่านที่อภิปรายให้แก้ไขเอกสารเพื่อความถูกต้อง  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ไดช้ี้แจงตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอมา  
 
 
 

/ นายเสถียร  สีสงค์ ... 



 ๔ 
 
นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีฯ    ตำบลโพนพิสัย กรณีสถานที่ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เหตุที่เร่งดำเนินการ
ก่อสร้างเนื่องจากช่วงนั้นใกล้จะถึงวันพระราชพิธีราชาภิเษก  และบริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนพิสัยสถานที่ไม่
เพียงพอที่จะติดตั้งได้  ส่วนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัยถือเป็นสถานที่แสดงเฉลิมพระเกียรติ   
ร.๙  ซึ่งมองว่าไม่เหมาะสมที่จะติดตั้ง  โดยเห็นควรให้ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย         
ซึ่งเปิดใหม่และยังไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนด้วย  จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาทุกท่านได้เพ่ิมเติม
ข้อความให้ถูกต้อง และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย     
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเรื่องเอกสารแก้ไขเพ่ิมเติมจุดติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เป็น จุดที่ ๑ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล
โพนพิสัย จุดที่ ๒ หน้าบ้านพักนายอำเภอ หรือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเชิญ ท่านจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์  
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
จักรกฤษณ์  เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย การตีความ “และ/หรือ” คืออย่างไร จะใช้คำว่า 
“และ” อย่างเดียวไม่ได้ต้อง “หรือ” ด้วยครับท่านประธาน  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่านจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์ ที่ให้ข้อเสนอแนะ ผมขอทบทวน
ประธานสภาเทศบาลฯ  ข้อความดังนี้ จุดติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ จุดแรก คือ หน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลโพนพิสัย จุดที่ ๒ คือ มุมถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอ หรือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์      
เมืองโพนพิสัย นี่คือเรื่องเดิม เราจะมาแก้ไขเพ่ิมเติมจุดที่ ๒ มีให้เลือก ๓ แห่ง คือ ๑.มุมถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอ 
๒.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย   
 

นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้ าที่ นายกเทศมนตรีฯ  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุก ท่ าน กระผม           
นายณัฐกฤษฏ์  เทียนทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมเห็นว่าเพ่ือหลีกเลี่ยงคำว่า “และ” กับ “หรือ” 
ให้ใช้เป็นตัวเลือกเป็นข้อจะเหมาะสมกว่า 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ สรุปแก้ไขข้อความดังนี้ จุดติดตั้งจุดแรก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  คือ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย จุดที่  ๒ มีให้ เลือก ๓ แห่ง คือ         
๑.มุมถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอ  ๒.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโพนพิสัย มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯอีกหรือไม่                
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
โพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง  ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

/ ระเบียบวาระท่ี ๓ ... 



 ๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ตั้งกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี๔  เรื่องท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๑ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติโอนลด –
ประธานสภาเทศบาลฯ  โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ครับ 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีฯ    ตำบลโพนพิสัย  ขอเสนอญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
ญัตติที่ ๑    

ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

      ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
 

  เรื่องเดิม 

ตามที่เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยงบประมาณจัดตั้งในหน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป          
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 695 ,520 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ ๒๙,๖๘๐ บาท  

/ ข้อเท็จจริง ... 



 ๖ 
 

  ข้อเท็จจริง 
  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ เรื่อง การยกเลิก
สำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน ในกระบวนงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑๗  
เพ่ือให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนเป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว  เทศบาลตำบลโพนพิสัยจึงขออนุมัติ
โอนลด – โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จากหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล    
งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท     
(หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)      
เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน         
ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน ๑๕ เครื่อง ตั้งไว้ ๑๐,๕00 บาท 
(หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 
 

ระเบียบและข้อกฎหมาย  
  -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น   
       

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายเสถียร  สีสงค์) 
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการจะอภิปรายในญัตติที่ ๑ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้ าที่ นายกเทศมนตรีฯ  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่ าน กระผม           
นายสกล อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ       
ได้เสนอญัตติมานั้น  กระผมได้เป็นสมาชิกสภาครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๓ ปัจจุบันในยุคดิจิตอล ๔.๐ มีหนังสือสั่งการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  และผมเห็นด้วยในญัตติทีท่่านได้เสนอมาเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย 

/ นายประสงค์ หุ่นศรีงาม ... 



 ๗ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่    
ประธานสภาเทศบาลฯ   ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรีตำบล     
โพนพิสัยใน ญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ลงมติ  

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย       
ญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติโอนลด – 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่ ลงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน กระผมนายเสถียร  สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีฯ    ตำบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญั ตติ ที่  ๒          
เรื่องขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

ญัตติที่ ๒    
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

      ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 

  เรื่องเดิม 
ตามที่เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยตั้งงบประมาณในหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแลนด์มาร์คป้ายลานนาคาเบิกฟ้า เฟส ๒ (หน้า ๕๖) 
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน) นั้น 

 
 
 

/ ข้อเท็จจริง ... 



 ๘ 
 

  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานราชการประกอบกับไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลฯเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ในหน่วยงาน กองช่าง  
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
โครงการก่อสร้างแลนด์มาร์คป้ายลานนาคาเบิกฟ้า เฟส ๒ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) โดยโอนลดงบประมาณดังกล่าวจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาท
ถ้วน) เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทาง คสล. ซอยชุมชนวัดไทย 
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร  ยาว ๒๘ เมตร  หนา ๑๐ เซนติเมตร  ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๕)  
                        

ระเบียบและข้อกฎหมาย  
  -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริ มาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
          

(นายเสถียร  สีสงค์) 
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล  
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย          
อุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   ในญัตติที่ ๒ ผมขอชี้แจงข้อมูลที่ผ่านมาว่าถนนเส้นนี้อยู่ในเขต
เทศบาลตำบลโพนพิสัย เขต ๒ ปกติแล้วมีการร้องเรียนเรื่องการรุกล้ำของประชาชน ท่านนายแพทย์สรร        
สุนทรธนากุล อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้เข้าไปดูแล้วพบว่ามีการรกุล้ำที่สาธารณประโยชน์จริง         

/ ถนนเส้นนี้ ... 



 ๙ 
 
ถนนเส้นนี้ติดกับบ้านประธานชุมชนซอยท่าเรือ อีกฝั่งติดกับพ้ืนที่ทางเทศบาลไปเช่าเพ่ือจำหน่ายเครื่องดื่ม        
เรื่องร้องเรียนนี้มีมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ประจวบเหมาะกับลานนาคาเบิกฟ้าได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
เพ่ือใช้ปรับปรุง ผมเห็นชอบกับญัตตินี้เพ่ือเป็นผลงานของเทศบาลและในอนาคตจะได้ไม่มีการรุกล้ำอีก  
  

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะขอมติ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบกับญัตตินายกเทศมนตรีตำบล
โพนพิสัย  ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒       
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ 
  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย      
ญั ตติที่  ๒  เรื่องขออนุ มั ติ โอนลด – โอน เพ่ิ ม  งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๒                      
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๓ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๓ เรื่องขออนุมัติโอนลด – 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่                 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 
นายเสถียร สีสงค ์  - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่ านกระผมนาย เสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีฯ   ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ
ญัตติที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

ญัตติที่ ๓    
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

      ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย     ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 

  เรื่องเดิม 
ตามที่ เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ โดยงบประมาณจัดตั้งในหน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน จำนวน ๖ รายการ ดังนี้ 
 
 

/ ค่าใช้สอย ... 



 ๑๐ 
 
ค่าใช้สอย 
๑.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียว ค่าถ่ายแบบแปลนอาคาร ถนน และเอกสารอ่ืนๆ        

ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการงานวิศวกรรม ค่าจ้างลูกจ้างรายวันเพ่ือปฏิบัติงานที่จำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างล้างทำความ
สะอาด และเติมน้ำยาแอร์ของสำนักงาน ค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และประปา รวมถึงค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ         
ที่ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปัจจุบันยอดเงิน
คงเหลือ ๓๑๘,๙๕๐ บาท 

๒.  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน จ้าง ทั้ งใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปัจจุบันยอดเงิน
คงเหลือ ๙,๓๐๙ บาท      

๓.  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนสายต่างๆ ทาง

เดินทางเท้าที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ยากแก่การสัญจรไป – มา และอ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการงานวิศวกรรมใน
เขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ 
๕๒,๕๗๐ บาท 

ค่าวัสดุ 
๔.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศ โคมไฟ และ

การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และวัสดุอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็น ต้องใช้ในกิจการงานของงาน 
สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่ว ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ ๗๒,๔๘๕ บาท 

๕.  วัสดุก่อสร้าง 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ 

ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ     
ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการงานวิศวกรรม ตั้งจ่ายเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ ๑๒๑,๒๒๖.๙๐ บาท 

๖.  วัสดุการเกษตร 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ และค่าวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เช่น สารเคมี

ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ และอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด ผ้าพลาสติก กระถางปลูก
ต้นไม้ ฯลฯ และวัสดุอ่ืนๆ ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่จำเป็นต้องใช้ในงานสวนสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ ๕,๘๒๐ บาท  

ข้อเท็จจริง 
กองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ซึ่งปรากฏว่าไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ดังนั้น 

เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยโอนลดงบประมาณรายจ่าย ในหน่วยงานกองช่าง 

 
/ แผนงานเคหะและชุมชน ... 



 ๑๑ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างแลนด์มาร์คป้ายลานนาคาเบิกฟ้า เฟส ๒ ตั้งไว้ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)  โอนลดงบประมาณดังกล่าวจำนวน ๔๗๐ ,๐๐๐ บาท     
(สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
หน่วยงานกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน จำนวน ๖ รายการ ดังนี้  

๑.  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายใน งบประมาณ 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๙๕๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)  

๒.  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจำนวน ๕๐ ,๐๐๐ บาท  เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายใน งบประมาณ   
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป
ราชการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๓๐๙ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)  

๓.  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายในงบประมาณ  
ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๕๗๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) 

๔.  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายในงบประมาณ   
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวมเป็นเงิน ๑๗๒,๔๘๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

๕.  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายในงบประมาณ   
ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง  รวมเป็นเงิน ๒๒๑,๒๒๖.๙๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบ
สตางค์) 

๖.  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือโอนเพ่ิมไปตั้งจ่ายในงบประมาณ     
ค่าวัสดุ  วัสดุการเกษตร  รวมเป็นเงิน ๒๕,๘๒๐ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 

ระเบียบและข้อกฎหมาย  
  -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายเสถียร  สีสงค์) 
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๒ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  อภิปรายในญัตติที่ ๓ หรือไม่ ขอเชิญ ท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสกล 
อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ในญัตติที่ ๓ กระผมมีข้อสงสัยจะสอบถามด้วยกันทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑. ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายไปแล้ว ๓๑๗,๙๓๐ บาท โอนเพ่ิม 
๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๑๘,๕๙๐ บาท โอนจากงบประมาณใด 

๒. ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปแล้วเหลือ ๙,๓๐๙ บาท โอนเพ่ิมมา ๕๐,๐๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๕๙,๓๐๐ บาท  โอนจากงบประมาณใด 

๓. งบซ่อมแซมตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปแล้งเหลือ ๕๒,๕๗๐ บาท โอนเพ่ิมมาอีก ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท อยากทราบว่าเงินโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณใด 

๔. ค่าวัสดุวิทยุไฟฟ้าตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๗๒,๕๘๕ บาท โอนเพ่ิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
โอนจากงบประมาณใด  

๕. ข้อที่ ๕ นี้ถูกต้องแล้ว ผมขอผ่านไปข้อที่ ๖  
๖. วัสดุการเกษตรตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปแล้วเหลือ ๕,๘๒๐ บาท โอนมาเพ่ิม ๒๐,๐๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๒๕,๘๒๐ บาท โอนจากงบประมาณใด 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่านสกล อรมัง ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
ประธานสภาเทศบาลฯ  หน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้ชี้แจง  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย     
การโอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากยอดเดียวกันคืองบประมาณของลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไปแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๗๐,๐๐๐ บาท กระจายไปตามโครงการต่างๆท่ีของบไว้ตาม
รายละเอียดเอกสารที่แจกไป  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง ที่ได้เสนอข้อสงสัยมาแต่รายละเอียดที่ท่านสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มานั้นอยู่ในญัตติ หน้าที่ ๒ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่ขอเชิญ ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  
 

ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ด.ต.สุรพล 
สุวรรณคุณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการโอนงบประมาณรายจ่ายถึงโอน
มากกว่างบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ ที่ ได้ตั้งข้อสังเกต ขอเชิญนายเสถียร 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 
 

/ นายเสถียร  สีสงค์ ... 



 ๑๓ 
 
นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
สำหรับการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเทศบาลฯ ในหมวดค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ที่ตั้งไว้ด้วย
ความจำเป็นและจำกัดไว้ตั้ งแต่ครั้งแรก  แต่ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเกินแล้วและมีความจำเป็นจะต้องโอนเพ่ิม        
เนื่องจากภารกิจของเทศบาลมีความจำเป็นเพ่ิมขึ้น จึงต้องโอนงบประมาณที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้จากลานนาคาเบิกฟ้า
ที่โอนลด เพ่ือมาโอนเพ่ิมเป็นค่าใช้สอยและค่าวัสดุของเทศบาล ซึ่งทางกองช่างที่เป็นเจ้าของงบประมาณได้ทำการ
สำรวจเรียบร้อยแล้วว่าสิ้นปีงบประมาณไม่น่าจะพอใช้จึงต้องตั้งงบประมาณเพ่ิมโดยโอนมาจากงบประมาณสร้าง  
แลนด์มาร์คของลานนาคาเบิกฟ้า ๒ พิจารณาแล้วเห็นถึงความจำเป็นจึงได้ยื่นญัตติให้สภาเทศบาลพิจารณาพร้อม
ศึกษาระเบียบแล้วว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล
ประธานสภาเทศบาลฯ  โพนพิสัยที่กรุณาชี้แจง สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบกับญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
ญัตติที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๓    
เรื่อง ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  

 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๔ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๔ เรื่องขออนุมัติโอนลด – 
ประธานสภาเทศบาลฯ  โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่ านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย         
ขอเสนอญัตติที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

ญัตติที่ ๔    
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

      ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนลด – โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

/ หลักการและเหตุผล ... 



 ๑๔ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  เรื่องเดิม  
ตามที่ เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๖๒ โดยงบประมาณจัดตั้งในแผนงานงบกลาง  งบกลาง สำรองจ่าย เพ่ือจ่ายในเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสมที่จะต้องจ่ายกิจการต่างๆ รวมถึงสาธารณภัยต่างๆ เช่น 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม เป็นต้น  ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ 
ข้อ ๑๙ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และ  เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง)  ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ ๙๖,๗๙๐ บาท  

 

ข้อเท็จจริง 
สำนักปลัดเทศบาล ได้ตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่างบประมาณมีจำนวนจำกัด  

ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายหากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นภายในพ้ืนที่เทศบาลตำบลโพน
พิสัย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลฯ และ การบริหารงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ในหน่วยงาน กองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อ
เติมซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตั้งไว้ ๔๐๐ ,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) (หน้าที่ ๒๗) โดยขอโอนลดงบประมาณดังกล่าวจำนวน ๔๐๐ ,๐๐๐ 
บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายในแผนงานงบกลาง งบกลาง สำรองจ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๔๙๖,๗๙๐ บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)      
 

ระเบียบและข้อกฎหมาย 
-  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม

ระเบียบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายเสถียร  สีสงค์) 
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๕ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบใน
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๔    
เรื่อง ขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๕ ญัตติด่วนนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๕ เรื่องขออนุมัติแก้ไข
ประธานสภาเทศบาลฯ  เปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ลงวันที่ 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญนายเสถียร   สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่ านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย         
ขอเสนอญัตติด่วนนายกเทศมนตรีฯ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

ญัตติด่วนที่ ๕ 
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

     ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
  

เรื่อง  ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ 
ญัตติด่วน ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหลักการ 
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

  เรื่องเดิม  
ตามที่ เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ.๒๕๖๒ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายในหน่วยงานกองช่าง ในงบลงทุน ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน้า ๕๖ โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป นั้น  

ข้อเท็จจริง 
ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจากงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงถนนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย มีจำนวน 
งบประมาณไม่เพียงพอในการจำดำเนินการ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ดังนี้ 

/ คำชี้แจงเดิม ... 



 ๑๖ 
 

 คำชี้แจงเดิม 
งบลงทุน 
  ค่าบำรุงรักษาและปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงถนน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงถนน  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานเคหะและชุมชน) หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ ๒) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๔๐ 

คำชี้แจงใหม่ 
งบลงทุน 
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท      

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน) 

ระเบียบและข้อกฎหมาย 
-  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 

  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายเสถียร  สีสงค์) 
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายในญัตติด่วนนายกเทศมนตรีฯญัตติที่ ๕          
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่านอุ่น โยธิกุล 
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย          
อุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ         
ได้ตั้งงบประมาณมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดจึงยังไม่ดำเนินการ รวมทั้งงานพิธีสำคัญต่างๆ  
 
 

/ ตามทที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ... 



 ๑๗ 
 
ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เพียงพอสำหรับ
การเบิกจ่าย ไม่ทราบว่าจะตัดเรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ออกเหลือทำถนนหรือว่าจะดำเนินการอย่างไร ผมขอให้
ดำเนินการตามความเหมาะสมเพราะเป็นหน้าตาของเทศบาล  ซึ่งตามจริงควรจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนพระราช
พิธีบรมราชภิเษก เฉลิมฉลองครองราชย์ของรัชกาลที่ ๑๐  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่  ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสกล 
อรมัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผมมีความยินดีที่ทางเทศบาลฯจะมีการปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณหน้า
สำนักงานเพราะเป็นสถานที่ราชการ แต่มีข้อสงสัยว่าเมื่อตั้งงบประมาณไว้แล้วจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไร  
  

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่   เมื่อไม่มีขอเชิญ นายเสถียร สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย        
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เรียนถามเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องเดิมคือการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าที่ประชุมสภาเทศบาลฯเพ่ือขอความเห็นชอบ             
ในขั้นแปรญัตติ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯได้ตัดงบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงไว้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  โดยท่านได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากพ้ืนที่ด้านหน้าจะมีถนนตัดผ่านทำให้เสียงบประมาณในการดำเนินการและ
เกรงว่าจะไม่คุ้มค่า จากงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมได้ให้ผู้อำนวยการกองช่างออกแบบปรับปรุงภูมทัศน์มา
เรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมการทำถนน จะมีพ้ืนที่ยาวออกไปประมาณ ๑.๕๐ เมตร ช่วงนี้มีรถพ่วง รถสิบล้อเข้ามาจอด
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลทำให้หญ้าด้านหน้าตาย ดังนั้น จึงจะปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณหน้าสำนักงานทั้งหมด        
มีการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ประดับ ผู้คนผ่านไปมาสามารถถ่ายภาพด้านหน้าสำนักงานเทศบาลได้ สำหรับการทำถนน
จะใช้งบประมาณซ่อมแซมได้เลย จึงขอเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบใน
ญัตติด่วนนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง ในญัตติด่วนนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๕ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 

ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันก่อน  
เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านเข้ามาประชุมเพ่ือพิจารณา ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯต่อไป  

/ เวลา ๑๒.๐๐ น. ... 



 ๑๘ 
 
เวลา ๑๒.๐๐ น.  พักการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย      
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒    
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องจากจากการประชุมสภาเทศบาลฯ ในภาคเช้า 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ในระเบียบวาระอ่ืนๆ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด มีข้อราชการที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  กับอำนาจหน้าที่ของฝ่ายสภาหารือ เสนอแนะ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญ 
ท่านบุญลี  ไกยะวงศ์  
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย          
บุญลี  ไกยะวงศ ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอเรียนถามและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศาลาที่ก่อนหน้านี้
ทางชุมชนตลาดสดได้มอบให้กับเทศบาลตำบลโพนพิสัย ซึ่งศาลาหลังนี้ได้สร้างมาจากเงินปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน
ตลาดสด แต่สร้างเสร็จแล้วได้ไปติดตั้งในที่ของเอกชน ซึ่งต่อมาบริเวณดังกล่าวเจ้าของสถานที่ขอให้ย้ายศาลา
ดังกล่าวเนื่องจากต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการ  ท่านนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล อดีตนายกเทศมนตรีตำบล
โพนพิสัย ได้ออกไปดูและบอกว่าจะใช้ติดตั้ งที่ลานนาคาเบิกฟ้า หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนพิสัย    
เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองได้ใช้ แต่ถ้าหากเทศบาลฯไม่ใช้ผมและกรรมการชุมชนจะนำไปบริจาคให้กับทางวัด        
เนื่องจากถอดชิ้นส่วนออกไว้นานอาจจะสูญหายได้    
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล   
โพนพิสัย         
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย        
ผมขอขอบคุณท่านบุญลี  ไกยะวงศ์ รองประธานสภาเทศบาลฯ ที่กรุณาสอบถามมา ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่า  
ท่านนายแพทย์สรร  สุนทรธนากุล อดีตนากเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้ทำตามที่ท่านเสนอมาเรียบร้อยแล้ว      
โดยศาลาดังกล่าวทางกองช่างได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย   
ในวันที่ทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากท่านได้ไปร่วมทำพิธีปล่อยปลาจะสังเกตเห็นศาลาดังกล่าวติดตั้งข้างสระน้ำ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุมชนตลาดสด  
  

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดจะหารือในวาระเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ขอเชิญท่านอุ่น  โยธิกุล  
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย อุ่น    
โยธิกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ตามที ่ท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ ได้อภิปรายไว้เมื่อการประชุมสภา 
 

/ เทศบาลฯ ... 



 ๑๙ 
 
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท่านได้สอบถามเรื่องเหล็กพนังกั้นน้ำว่าได้ 
มีการนำไปขายที่ร้านขายของเก่า ไม่ทราบว่าทางเทศบาลมีการตรวจสอบหรือไม่ เพราะมีผู้สอบถามมาซึ่งไม่สามารถ
เอ่ยนามได้  จึงขอให้ท่านชี้แจงในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล ที่ได้สอบถามมายังที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล   
โพนพิสัย         
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย        
ในประเด็นนี้หากผมอธิบายไม่ครบถ้วนจะขออนุญาตเชิญผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายเพ่ิมเติม  เทศบาลตำบล   
โพนพิสัยได้ตั้งคณะกรรมการสำรวจเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแต่งตั้งข้าราชการสำรวจและตรวจสอบ
พัสดุทั้งหมดของเทศบาลฯ  เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ  จะมีการพิจารณาว่าพัสดุดังกล่าวยังใช้งานได้หรือ
ต้องจำหน่ายออกเพราะไม่จำเป็นต้องใช้งาน และพัสดุที่ชำรุด  โดยคงพัสดุที่ใช้งานได้เข้าทะเบียนพัสดุของเทศบาล 
ส่วนพัสดุที่ชำรุดก็จะนำเสนอขึ้นให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเพ่ือจำหน่ายออกจากทะเบียนพัสดุ  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาราคาก่อนจำหน่ายขายทอดตลาด ซึ่งขณะนี้มีพัสดุบางส่วนได้จำหน่ายขายทอดตลาด
ไปบางส่วนแล้ว    
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาลฯ  นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ และขอเชิญ
ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพ่ิมเติม  
 

นายเกริกฤทธิ์ มหัทธนะโชค - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย      
เกริกฤทธิ์  มหัทธนะโชค ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านอุ่น  โยธิกุล  ได้เรียนถามในส่วนของลานนาคาเบิกฟ้า ๑ 
เทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง โดยท่านนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล อดีตนายกเทศมนตรีตำบล       
โพนพิสัย ได้สั่งการให้ทำบัญชีพัสดุที่รื้อถอนและเก็บไว้ที่ห้องพัสดุด้านหลังตลาด ซึ่งในห้วงนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาตรวจสอบ  รายการที่มี คือ โครงหลังคาเก่า  โครงเหล็กเก่า และได้ชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้วว่าเทศบาลมีบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แนะนำให้เทศบาลฯ
จำหน่ายบัญชีออก  ซึ่งขบวนการขั้นตอนต่างๆได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โครงเหล็กเดิมเทศบาลได้จำหน่าย
ออกเก็บไว้ใช้งาน  ในส่วนของลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ผมก็สงสัยเหมือนกันซึ่งในช่วงที่สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด
หนองคายเป็นผู้ว่าจ้างได้มาดำเนินการรื้อถอนแผงเหล็ก รวมทั้งตัวหนอนศาลาต่างๆ ซึ่งสมบัติส่วนนี้คงเป็นของสำนัก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เนื่องจากยังไม่ได้มอบให้ เทศบาล ผมได้แนะนำให้ทางเจ้าหน้าที่          
สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ทำบัญชีไว้เพ่ือส่งมอบให้เทศบาลฯหรือสำนักงานโยธาธิการและ      
ผังเมืองจังหวัดหนองคายเอง 
  

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะหารือในประเด็นดังกล่าวอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน
อุ่น  โยธิกุล  
 

/ นายอุ่น  โยธิกุล ... 



 ๒๐ 
 
นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย อุ่น    
โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ไม่ทราบว่าราวเหล็ก ตัวหนอน ได้รับมอบเป็นสมบัติของท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้ว เพราะการทำฝายพนังกั้นน้ำจะมีทางเดินแต่ว่ารื้อถอนออกแล้วไม่ตกเป็นของเราเพราะเราปกครอง  
อยู่แล้ว  ลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ของพวกนี้หายไปไหนผมก็ไม่มีคำตอบ ผมจึงสอบถามในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ     
และได้รับคำชี้แจงมาอย่างนี้   บางท่านบอกว่าเห็นเหล็กเหมือนของเราขายอยู่ร้านของเก่า ผมจึงไม่อยากให้สภา
เทศบาลฯของเรามีเสียงที่ไม่ดี ขอให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องตรวจสอบด้วยว่าเหลือเท่าไร  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน อุ่น โยธิกุล สรุป คือ ลานนาคาเบิกฟ้า ๑ เทศบาลเป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ  ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง มีทะเบียนบัญชีคุม ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินได้แนะนำให้ทำทะเบียนจำหน่ายออก และบางส่วนนำมาใช้งานต่อได้  ส่วนลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ได้รื้อถอน
โดยผู้รับเหมาและจากการควบคุมของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย  ผู้รับเหมาที่รื้อถอนยังไม่ได้
แจ้งว่าวัสดุที่รื้อถอนไปนั้นอยู่ที่ ไหน มีจำนวนเท่าไร ประเด็นก็คือมีประชาชนเป็นห่วงว่าเห็นนำไปขายที่              
ร้านขายของเก่า  จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือกองช่างได้ทำหนังสือทักท้วงไปว่าวัสดุดังกล่าวอยู่ที่ไหนและ     
มีจำนวนเท่าไร ซึ่งจะเป็นการหาคำตอบและให้คำตอบที่ดีกว่าเพ่ือนำมาเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดจะหารือในประเด็นดังกล่าวอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล  อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสกล    
อรมั ง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพน พิสั ย  ผมขออนุญ าตนำเรียน เพ่ื อความถูกต้ องและชัด เจนว่ า                      
ผมและท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ เป็นเทศมนตรีฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายได้ส่งมอบให้เมื่อ
วันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ และมี เอกสารด้วย มีศาลา ๖ หลัง มี ถนนตัวหนอน มีราวตลอดแนวจนถึง               
ซอยเทศบาล ๑๙ ชาวบ้านสอบถามตามที่ท่านอุ่น โยธิกุล ได้รับเรื่องมา ซึ่งวัสดุเป็นของเราหน่วยงานที่มาสร้างก็เป็น
หน่วยงานในสังกัดเรา ผมก็ไม่อยากจะสอบถามมากแต่มีประเด็นการเมืองเข้ามาแทรกแซง รวมทั้งบ้านนางทรรศนีย์ 
สุวรรณทรรภ ก็ได้รับมอบมาพร้อมกันในวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ บ้านเมืองต้องเดินไปข้างหน้ารัฐบาลได้ออก
พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดรถในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชกิจจ านุเบกษา ๑๙ เมษายน 
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไรเพ่ือรับทราบไว้ผมจะได้ถ่ายเอกสารให้กับเพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้
รับทราบไว้ มี ๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ประเด็นแรก คือ ออกกฎหมายควบคุมไว้ก่อนเพ่ืออนาคต แต่เราเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ในยุคนี้เราต้องรับทราบไว้ว่าอนาคตข้างหน้ารุ่นลูก อาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นนายกฯ เป็นเลขาฯ เป็นที่
ปรึกษาฯ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบ กระทรวงมหาดไทยจะได้ออกมาสำรวจ เมื่อออกพระราชบัญญัติเรียบร้อยแล้ว มาตรา ๗ เป็นอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีนายกฯ มีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คอยแนะนำ กำกับดูแลให้ถูกต้อง สภามี
อำนาจที่จะให้เอกชนประมูลดูแลการจอดรถในเขตเทศบาลได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับกฎกระทรวงที่จะตั้งอัตราในการเก็บ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจอดรถในเขตสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ประเด็นที่สอง องค์การบริหารส่วนตำบล
จุมพลได้เททางเท้าในเขตเทศบาลและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ในเขตเทศบาลเหลืออยู่ประมาณ ๕๐ 
เมตร จากซอย ๑๘ ไปถึงซอย ๑๙ เป็นหลุมลึกไม่สวยงาม คาดว่าอยากให้กองช่างไปสำรวจดูว่าจะทำอย่างไรใน
อนาคต ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมท่านสงกรานต์  ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล จึงสอบถามความ
เป็นมา ท่านได้บอกว่าเป็นงบประมาณปรับปรุงของหมู่ ๑๓ ตามความต้องการของประชาชนที่ได้ของบประมาณมา 
จึงดำเนินการเทพ้ืนที่ทางเท้า หมู่ ๑๖ ซึ่งจะเทต่อไปจนถึงวัดจอมนาง  
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๒๑ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง   สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านเสถียร สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล   
โพนพิสัย  
นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลโพนพิสัย และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย            
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ  ซึ่งขอนำเรียนท่านว่าเทศบาลตำบลโพนพิสัยได้
ร่วมมือกับท้องถิ่นทุกท้องถิ่นใน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ โดยมีเทศบาล
ตำบลโพนพิสัยเป็นเจ้าภาพ เพื่อจะได้ดำเนินการคัดแยกขยะ และเทศบาลตำบลโพนพิสัยจะเป็นศูนย์รวมการคัดแยก
ขยะในอนาคต ขณะนี้ได้เสนอโครงการไปยังคณะกรรมการมูลฝอยจังหวัดเพ่ือพิจารณาและทางคณะกรรมการ     
มูลฝอยจังหวัดได้ให้เราปรับปรุงตามคำแนะนำของจังหวัด คือ ให้เทศบาลตำบลโพนพิสัยจัดประชุมประชาคม      
เพ่ือขอความเห็นชอบในการดำเนินงานจากหมู่บ้านที่อยู่รอบๆโครงการ คือ บ้านเตาถ่านเพ่ือให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นว่าโครงการที่จัดทำมีผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชนหรือไม่ ผมได้ออกหนังสือเชิญท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบๆ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน
ร่วมประชาคมในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. บ้านเตาถ่าน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย และขอเพ่ิมเติมเรื่องพระราชบัญญัติเทศบาลเรื่องการจัดระเบียบจราจร ท้องถิ่นได้แก้ไขข้อกฎหมาย ๓ 
ประเด็น คือ แก้ไขอายุของวาระผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ให้ผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งจะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน
เกิน ๒ วาระไม่ได้ และท้องถิ่นให้อำนาจทางเทศบาลดูแลเรื่องการจราจร 
  

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย      
ผมขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้อำนวยการกอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้       
ผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยกล่าวปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวสาวิตรี   ภูมิมอญ) 
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 
 

/ (ลงชื่อ) ... 



 ๒๒ 
 
 
 
 (ลงชื่อ) จ่าเอก   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (ประกอบ  ประดิษฐ์ศิลป์) 
     รองปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย รักษาราชการแทน 
                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเสถียร สีสงค์) 
     ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 
      (นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงาน 
    (นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงาน  
     (นายณัฐกฤษฎ์ เทียนทิพย์) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
 
 (ลงชื่อ) ด.ต.    กรรมการตรวจรายงาน 
   (ไพฑูรย์ บุญเฉลียว)  
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
 
 (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการตรวจรายงาน                          
                     (นายสกล  อรมัง)       
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
       
  รายงานการประชุมนี้  สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยได้ให้การรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่1 ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 
 
 
 (ลงชื่อ)       
        (นายประสงค์  หุ่นศรีงาม) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 


